



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันที 17 เดือนกันยายน พ.ศ.2550 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## เตรียมเสนอทปอ.แยกสอบวิทยวอนสกอ.แฉงเด็กก่อนปฏิบัติจริง1 ปี

เปี่ยมศักดิ์ เตรียมเสนอทปอ.แยกสอบวิทยวอนสกอ.แฉงเด็กก่อน1 ปีเผยขณะนี้รอผลสอบเดือนตุลาคม ของนิสิตนักศึกษาปี 1 อยู่คาดว่าแล้วเสร็จธันวาคม

ศ.ดร.เปี่ยมศักดิ์เมนะเสวต คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะประธานที่ประชุม สภาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ขณะนี้ทุกมหาวิทยาลัยกำลังรอเก็บผลการเรียน ของนิสิตนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ในภาคเรียนที่2 ที่จะสอบในเดือนตุลาคมนี้เพื่อนำผลการสอบมาเปรียบเทียบ นิสิตนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกโดยระบบแอดมิชชันส์ และระบบเอนทรานซ์ ว่าเอนัดในระบบแอด มิชชันส์นั้นเป็นเหตุให้นิสิตนักศึกษามีคะแนนวิทยาศาสตร์ ต่ำลงหรือไม่

ส่วนการแยกสอบเอนัดในกลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์นั้นที่ประชุมสภาคณบดีฯ ได้มีการประชุมหารือ กันอย่างต่อเนื่อง แต่การดำเนินการแยกสอบฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ต้องมีผลวิจัยที่ชัดเจน มี กระบวนการวิจัยที่เป็นวิชาการ สามารถยืนยันได้ แม้ว่าผลการเปรียบเทียบผลการเรียนของนักศึกษา จะ แล้วเสร็จในเดือนธันวาคมนี้ ที่ประชุมสภาคณบดีฯ ต้องนำเสนอที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และขอให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ต้องแฉงให้เด็กรับรู้ก่อน1 ปีเพื่อให้ เด็กได้ปรับตัวก่อนดำเนินการแยกสอบเอนัดในกลุ่มสาระการเรียนรัฐวิทยาศาสตร์ออกจากกัน

ด้านผศ.ดร.รัฐชาติมงคลนาวัน รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ จุฬาฯ กล่าวว่า การเก็บข้อมูลผลวิจัยเพื่อ ดูว่าเด็กที่เข้ามาในปี 2550 โดยสอบผ่านระบบแอดมิชชันส์มีผลการสอบอย่างไรจะสรุปได้ในเดือนตุลาคม นี้ เพราะที่ผ่านมามีผลวิจัยเบื้องต้นจากการสอบผ่านการคัดเลือกในระบบแอดมิชชันส์ เด็กเลือกเรียนคณะ วิทยาศาสตร์น้อยลง อีกทั้งเด็กปีหนึ่งที่เข้ามาเรียน ทำข้อสอบบางวิชาได้ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ มาก เช่น คะแนนทางด้านวิทยาศาสตร์ ได้คะแนนเฉลี่ยเพียง 30-34 % คะแนนคณิตศาสตร์36-37 % แต่ คะแนนทางด้านภาษาอังกฤษเฉลี่ยเกิน 50 % ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ไม่ค่อยดีนักเนื่องจากเด็กที่สอบเข้าผ่าน ระบบแอดมิชชันส์ สามารถนำคะแนนภาษาอังกฤษมาใช้ และเข้าเรียนในคณะวิทยาศาสตร์ ได้ ทั้งๆที่ คะแนนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ต่ำ จึงทำให้เห็นได้ว่า กระบวนการสอบนี้ไม่สามารถแยกเด็กที่ต้องการ เข้าเรียนในคณะวิทยาศาสตร์ได้อย่างชัดเจน

"ช่วงปีแรกของการเรียนในระดับอุดมศึกษาเด็กจะต้องปรับตัว ซึ่งบางคนอาจปรับตัวได้ แต่เช่นเดียวกัน บางกลุ่มอาจปรับตัวไม่ได้ อีกทั้งพื้นฐานการเรียนการสอนของแต่ละโรงเรียนก็ไม่เหมือนกัน การสอบเอนัด ในระบบแอดมิชชันส์ จึงไม่ใช่เป็นเพียงสาเหตุเดียวที่ทำให้คะแนนทางด้านวิทยาศาสตร์ต่ำ" ผศ.ดร. รัฐชาติกล่าว